

เริ่มต้นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน แอ็กชอลตาเริ่ม ดำเนินงานสนับสนุนมาเธอร์ ริเวอร์ โพรเทคชั่น ด้วย กิจกรรมปลูกต้นไม้ในประเทศจีน

เริ่มต้นสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน แอ็กชอลตาเริ่มดำเนินงานสนับสนุนมาเธอร์ ริเวอร์ โพรเทคชั่น ด้วยกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ในประเทศจีน

แอ็กชอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น ปลูกต้นไม้ต้นแรกเมื่อ 17
เมษายน เป็นสัญญาณเริ่มต้นโครงการ “แอ็กชอลตา ฟอเรสต์” ณ เมืองเจียงเจียง จ.หัวเป่ย์ ภายใต้โครงการเพื่อสิ่ง
แวดล้อมในท้องถิ่น

กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เป็นข้อตกลงจากการทำสัญญาเมื่อเดือนที่ผ่านมา ต่อมูลนิธิพัฒนาเยาวชนจีน(CEDF) ซึ่ง
แอ็กชอลตา สนับสนุนด้านการเงินในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อมาเธอร์ ริเวอร์ โพรเทคชั่น โปรแกรม จำนวนเงินที่
บริจาคได้นำมาใช้ในการซื้อต้นกล้าไม้และปุ๋ยให้กับพืชและรักษาป่าแอ็กชอลตา

นายลู ลู ประธานการดำเนินงานของแอ็กชอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ในประเทศจีน กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่เรา
สามารถเริ่มปฏิบัติตามโครงการอย่างรวดเร็ว และมีการปลูกต้นไม้ครั้งแรกในวันนี้ ได้เกิดการมีส่วนร่วมไปยัง
ประเทศที่เราดำเนินธุรกิจกว่า 30 ปีที่ผ่านมา” โดยเขามาร่วมพร้อมกับทีมงานจากสำนักงานในปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้
“การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิดหลักในธุรกิจของเรา และส่งผ่านจนเกิดเกิดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าป่า
แอ็กชอลตาจะเพิ่มทั้งความงามของธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่”

ต้นไม้ที่ปลูกในช่วงนี้รวมทั้งสิ้น 11,000 ต้น จะขยายพื้นที่ป่าเขียวหัวหยวนประมาณ 7 เฮกตาร์ ขยาย “ปอดสีเขียว”
ในพื้นที่นอกเหนือการพังทลายของดิน ในขณะที่ต้นไม้จะช่วยลดแรงลม ที่จะพัดพาฝุ่น ทราย และมลพิษอื่น ๆ สู่
ภาคเหนือของจีนและเมืองใกล้เคียงเช่นปักกิ่ง ต้นไม้ที่ปลูกเป็นส่วนผสมของสายพันธุ์ที่เขียวชอุ่มตลอดปีรวมทั้ง
Platycladus Orientalis ชื่อละติน “arborvitae” หมายถึง “ต้นไม้แห่งชีวิต” การทำงานอย่างใกล้ชิดผ่านมูลนิธิ
พัฒนาเยาวชนจีนนี้ ได้รับการดูแลจากกรมป่าไม้ของรัฐบาลจีน ช่วยในการตรวจสอบและการดูแลต้นไม้ นอกจากนี้
ยังมีทีมงานในท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและการปกป้องป่าไม้การป้องกันโรคของต้นไม้และไฟ
ไหม้ป่า มีการบันทึกแผนภูมิการเจริญเติบโตของต้นไม้

หลังจากกิจกรรมปลูกต้นไม้ แอ็กชอลตาเยี่ยมชมโรงเรียนประถมเซี่ยงไฮ้หัวหยวน และปลูกต้นไม้ที่นั่นด้วย โดยมี
นักเรียนร่วมกิจกรรม เป็นการปลูกฝังการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

นายหยาง เสี่ยวหยู รองเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาเยาวชนจีน กล่าวว่า “เราได้รับการดำเนินงานตามหลักการเพื่อความยั่งยืนจากแอ็กซอลตา เพื่อมาเธอร์ ริเวอร์ โพรเทคชั่น โปรแกรม และเรามั่นใจว่าความคิดริเริ่มในกิจกรรมป่าแอ็กซอลตา จะเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องน่ายินดีมากกับการทำงานกับแอ็กซอลตาในโครงการนี้”

แอ็กซอลตาดำเนินธุรกิจในประเทศจีนตั้งแต่ปี 1984 และรักษาความเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบสี มีการเปิดโรงงานที่เจียงตง ฉางชุน มีผู้ร่วมทุน 6 ราย ศูนย์ฝึกอบรม 4 แห่ง มีศูนย์วิจัยด้านสีระดับโลกในเซี่ยงไฮ้ และศูนย์นวัตกรรมเอเชียแปซิฟิก เพื่อสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนา เซี่ยงไฮ้ยังคงเป็นสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในจีนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแอ็กซอลตา

เกี่ยวกับมาเธอร์ ริเวอร์ โพรเทคชั่น โปรแกรม

มาเธอร์ ริเวอร์ โพรเทคชั่น โปรแกรม เปิดตัวในปี 1999 ตอบสนองต่อการเรียกร้องโดยสภาแห่งรัฐของจีนในการปรับปรุงระบบนิเวศที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำเหลือง ที่เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแยงซีและตามบริเวณทรายและทุ่งหญ้าที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำเหล่านี้ ซึ่งเป็นแม่น้ำสองสายที่สำคัญที่สุดของจีน เป้าหมายของโครงการคือการส่งเสริมการรับรู้ด้านการปกป้องระบบนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศจีน โดยการปลูกต้นไม้และมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นผ่านการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ ให้น้ำสะอาด การบริจาคของแอ็กซอลตาจะใช้ในการซื้อต้นไม้และปุ๋ย รวมถึงการปลูกและดูแลรักษาป่าเหล่านี้

มูลนิธิพัฒนาเยาวชนจีน ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 มูลนิธิพัฒนาเยาวชนจีน (CYDF) มุ่งพัฒนาเยาวชน มีการเปิดตัวโครงการ CYDF เพื่อหวังให้ครอบคลุมและสนับสนุนกิจกรรมการกุศลในจีนให้มากที่สุด ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ “กลุ่มบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบรรเทาแผ่นดินไหว” “องค์กรภาคเอกชนยอดเยี่ยม” “รางวัลจิตความยากจน” และ “รางวัลเพื่อการกุศลของจีน” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://en.cydf.org.cn/>

เกี่ยวกับ แอ็กซอลตา

แอ็กซอลตา เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก บริการด้านนวัตกรรม สีพ่นรถยนต์ที่ทั้งสวยงามและคงทน ด้วยประสบการณ์กว่า 145 ปี ในธุรกิจสีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง อุตสาหกรรมทั่วไป สถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน และการตกแต่งภายใน เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย ด้วยพนักงานกว่า 12,000 คน ลูกค้ามากกว่า 120,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 130 ประเทศทั่วโลก แอ็กซอลตาพร้อมตอบสนองลูกค้าด้วยการบริการแบบเต็มระบบ ครบวงจร การนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.axalta.co.th